



ที่ สธ ๐๘๐๖/ ๑๕๕๗

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำแนะนำในการส่งผลงานวิชาการ จำนวน ๓ แผ่น
๒. แบบฟอร์มแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กรมสุขภาพจิต กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ ๑๖ และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “ซึมเศร้า...เรารู้กันได้” (Depression : let's talk) ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต และนักวิชาการต่างประเทศ ได้รับความรู้แนวความคิดองค์ความรู้สุขภาพจิตกับสภาพสังคมตลอดจนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต นั้น

กรมสุขภาพจิต จึงขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการ เช่น การศึกษาวิจัย/R2R โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ หรือการประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษา พร้อมส่งบทความของผลงานวิชาการร่วมนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งนี้ โดย

๑. ศึกษาคำแนะนำในการส่งผลงานวิชาการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒. แจ้งความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ ในแบบฟอร์มแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (เรื่องที่ส่งสอดคล้องกับมิติงานสุขภาพจิตใดก็ได้ คือ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน/แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต บำบัดรักษาทางจิตเวช และฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต หากสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในลำดับต้นๆ)
๓. ส่งแบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมผลงานทาง e - mail เป็นหลัก โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc, .docx ไปที่ dmhmeeting2017@gmail.com และขอความกรุณากรอกข้อมูลผลงานในเว็บไซต์ <http://aimhc.net> ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดส่งจะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก“ต้องชำระค่าลงทะเบียนตามที่กำหนด”ด้วย ส่วนหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานในการเข้าร่วมประชุมฯ จะมีหนังสือเชิญตามอยู่อีกฉบับหนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงาน นางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๐๐ ๘๓๘๒, ๐๘ ๑๔๑๒ ๕๕๐๐ หรือ ๐ ๒๙๖๘ ๙๙๕๔ และนายอภิชา ฤทธิพิทย์ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๘๔ ๙๒๕๖ หรือ ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๗๗ และสามารถติดตามข่าวสารการจัดประชุมได้ที่เว็บไซต์ <http://aimhc.net/> และ <http://www.dmh.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๗๗

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๓๓

คำแนะนำในการส่งผลงานวิชาการ
 ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
 เรื่อง “ซึมเศร้า...เรารู้กันได้” (Depression : let's talk)
 วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การส่งผลงานวิชาการ สามารถส่งเรื่องที่สอดคล้องกับมิตงานสุขภาพจิตใดก็ได้ คือ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน/แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต บำบัดรักษาทางจิตเวช และฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต เพียงแต่หากสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในลำดับต้น ๆ ทั้งนี้สามารถส่งได้ 2 แบบ คือ

1. ส่งเพื่อต้องการนำเสนอโดยการบรรยาย/นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Oral / Poster presentation)	2. ส่งเพื่อต้องการผลงานวิชาการยอดเยี่ยม (Original article/Full paper)
<p>ลักษณะผลงานที่นำเสนอ ผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอโดยการบรรยาย/โปสเตอร์ (Oral / Poster presentation) เป็นผลงานทั้งประเภท การวิจัย / R2R หรือ โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ / ประเมินผล โครงการ หรือ กรณีศึกษา หรือ CQI หรือ สิ่งประดิษฐ์ โดยเป็นผลงานที่มาจากกระบวนการศึกษาวิจัย หรือ กระบวนการจัดการความรู้ หรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพ</p> <p>ประเภทของการนำเสนอผลงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 15 นาที 2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยื่นประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด <p>ผู้ส่งผลงานเพื่อนำเสนอ ให้ส่งบทคัดย่อตามที่แนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร การนำเสนอโดยการบรรยายไม่มีการประกวดการนำเสนอผลงาน (ไม่มีรางวัลสำหรับการนำเสนอด้วยการบรรยาย/โปสเตอร์) ทุกเรื่องที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงาน</p> <p>ทั้งนี้ ในการส่งผลงานเพื่อนำเสนอต้องระบุรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2 ให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อสะดวกแก่คณะกรรมการในการคัดเลือก / กลั่นกรองผลงาน การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและความสมัครใจของผู้ส่งผลงาน ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ส่งผลงานทราบก่อน</p> <p>การจัดเตรียมบทคัดย่อ (แบบฟอร์มบทคัดย่อแบบรายการที่ไม่ต้องการตัวเลขกำกับ [Itemize]) บทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (เฉพาะห้องต่างประเทศ) จัดทำในกระดาษขนาด A4 ที่มีการเว้นขอบอย่างน้อย 1 นิ้ว ใช้ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตลอดทั้งเอกสาร มีจำนวนคำไม่เกิน 300 คำ (ไม่รวมชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และชื่อสถาบัน) ไม่มีตารางหรือภาพใด ๆ มีหัวข้อย่อดังนี้: วัตถุประสงค์ (Objectives), วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods), ผลการวิจัย (Results) และสรุป (Conclusion) โดยหัวข้อย่อให้ใช้อักษรชนิด เข้ม (bold) ท้ายบทคัดย่อควรระบุ</p>	<p>การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ ผลงานนิพนธ์ต้นฉบับที่ส่งเข้าร่วมเป็นผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อพิมพ์เผยแพร่ รับเฉพาะผลงานภาษาไทย และรางวัลสำหรับการประกวด Original article/Full paper ได้แก่ รางวัลผลงานยอดเยี่ยมดีเด่น และชมเชย</p> <p>ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งนิพนธ์ต้นฉบับเต็ม ตามรูปแบบของวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดได้ที่ http://dmhjournal.go.th/th/ ขนาดหน้า A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point กั้นหน้าหลัง 1 นิ้ว ระยะห่างบรรทัดเดียว ความยาวไม่เกิน 12 –15 หน้ากระดาษ (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก) จำนวนตาราง 3-5 ตาราง ระบุชื่อผู้ร่วมวิจัยและลายมือยินยอมของผู้ร่วมวิจัย โดยแยกหน้านำส่ง (Title page) ที่ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย สถานที่ติดต่อ ออกจากเนื้อหา ส่งผลงานภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 การพิจารณาตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สุด</p> <p>การจัดเตรียมเอกสารประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษชื่อเรื่องควรเป็นวลีสั้น ๆ แต่ได้ใจความสามารถสื่อให้ผู้อ่านคาดเดาถึงแนวทางและผลการวิจัยได้ 2. ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด (Author & by-line) เขียน ชื่อ นามสกุล ตัวย่อวุฒิการศึกษาสูงสุด ภาษาไทย และอังกฤษ ในกรณีที่มีผู้นิพนธ์หลายคนให้เรียงชื่อตามลำดับความสำคัญที่แต่ละคนที่มีส่วนในงานวิจัยนั้น ชื่อหน่วยงานของผู้เขียนที่เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกในการติดต่อ 3. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้เรียงลำดับตามหัวข้อดังนี้ วัตถุประสงค์ (Objective) วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods) ผล (Results) สรุป (Conclusion) จำนวนไม่เกิน 300 คำตามด้วยคำสำคัญให้อยู่ในหน้าเดียวกัน 4. คำสำคัญ (Key words) เขียนเป็น คำ หรือวลี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 5 คำ และต้องเรียงอักษรด้วย 5. บทนำ (Introduction) ให้ข้อมูลข้อสนเทศและประเด็นสำคัญทางวิชาการ รวมทั้ง

1. ส่งเพื่อต้องการนำเสนอโดยการบรรยาย/นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Oral / Poster presentation)	2. ส่งเพื่อต้องการผลงานวิชาการยอดเยี่ยม (Original article/Full paper)
<p>คำสำคัญไม่เกิน 5 คำเรียงอักษรที่ด้านล่างสุดของบทคัดย่อ ระบุสถาบันที่ละบรรทัดให้ตรงกับหมายเลขผู้วิจัย และให้ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นำเสนอผลงาน</p> <p>1) การย่อเนื้อหา ย่อเนื้อหาที่สำคัญ เฉพาะที่จำเป็น ระบุตัวเลขที่จำเป็น ระบุตัวเลขที่สำคัญ ควรใช้ภาษาไทยมากที่สุด ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน บอกลักษณะที่ศึกษา ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และไม่เกิน 300 คำ (ใช้มนูนับจำนวนคำ)</p> <p>2) ส่วนประกอบของบทคัดย่อ ประกอบด้วยหัวข้อเช่นเดียวกับการส่งผลงานวิชาการเพื่อประกวด (Full paper / Original article)</p> <p>3) การพิมพ์บทคัดย่อ</p> <p>1) พิมพ์ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 point เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง กั้นหน้า และกั้นหลังขนาด 1 นิ้วหากเกิน 1 หน้า จะต้องกลับไปปรับใหม่ จึงขอให้ทุกท่านทำตามเกณฑ์ที่กำหนดนี้ด้วย เพราะจะทำให้เสียสิทธิ์ในการได้รับการคัดเลือก</p> <p>2) พิมพ์ชื่อเรื่อง (ไม่ต้องพิมพ์คำว่า "ชื่อเรื่อง") ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 point ตัวหนา ต่อจากนั้นให้พิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ศึกษา: ระบุผู้ศึกษาทุกคน เรียงลำดับ ชิดเส้นใต้ผู้เสนอผลงานวิชาการ ● สถานที่ทำงาน: ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ โดยใช้สัญลักษณ์ * เชื่อมโยงระหว่างชื่อผู้ศึกษาและสถานที่ทำงาน ● เนื้อเรื่อง: ให้เขียนเรียงตามหัวข้อดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - วัตถุประสงค์- วัสดุและวิธีการ- ผล- สรุป- คำสำคัญ จำนวน 2-5 คำ <p>กำหนดการ/วิธีการส่งผลงาน</p> <p>1) ส่งเพื่อคัดเลือกนำเสนอโดยการบรรยาย/นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ส่งบทคัดย่อ โดยการ Attached file พร้อมแบบแจ้งความจำนงการเสนอผลงานวิชาการ ไปที่ E-mail Address: dmhmeeting2017@gmail.com ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้จะไม่รับพิจารณา</p> <p>2) หากต้องการส่งเพื่อประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยมด้วย ให้ทำการโดย Attached file พร้อมแบบแจ้งความจำนงการเสนอผลงานวิชาการ ไปที่ E-mail Address: dmhmeeting2017@gmail.com พร้อมส่งต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลที่มีข้อมูลตรงกัน และขอความร่วมมือกรอกข้อมูลบทคัดย่อลงใน http://aimhc.net ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เช่นกันหากพ้นกำหนดนี้จะไม่รับพิจารณา</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น</p> <p>6. วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติโดยเรียงเรียงตามขั้นตอน</p> <p>7. ผล (Results) รายงานและอธิบายผลที่สำคัญที่เป็นจริงอาจมีตารางและภาพประกอบไม่เกิน 5 ตารางหรือภาพ และไม่ซ้ำซ้อนกับคำบรรยายโดยให้เรียงต่อจากคำอธิบาย</p> <p>8. วิจารณ์ (Discussion) นำประเด็นที่สำคัญที่เป็นจริงของผลการวิจัยมาศึกษาอธิบายเรียงตามลำดับที่นำเสนอในผลว่าเหมือนหรือต่างจากผลการศึกษาของผู้อื่นอย่างไรโดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ การนำผลมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งข้อเสนอแนะทางวิชาการ</p> <p>9. สรุป (Conclusion) เขียนสรุปเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>10. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เขียนขอบคุณบุคคลที่ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษโดยเขียนให้สั้นเรียบง่าย ชัดเจน แสดงความมีน้ำใจแต่ไม่เกินจริงและกล่าวถึงแหล่งสนับสนุนด้วย</p> <p>11. เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิง ใช้ระบบ Vancouver โดยที่ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และการอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้เครื่องหมายเชิงบรรทัดเป็นหมายเลขโดยใช้หมายเลข 1 สำหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก (ตัวเลขยก ไม่ใส่วงเล็บ) และเรียงต่อไปตามลำดับถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำให้ใช้หมายเลขเดิม</p> <p>ตัวอย่างผลงานแต่ละประเภท</p> <p>1.1 การวิจัย / R2R</p> <p>1) บทคัดย่อ แบบ Itemize</p> <p>2) เนื้อเรื่อง</p> <p>2.1 บทนำ บอกเหตุผล ความสำคัญของปัญหาที่นำไปสู่การศึกษาครั้งนี้ เพื่ออธิบายให้ทราบว่าการศึกษานี้ทำเพื่อตอบคำถามอะไร</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา/โครงการว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร</p> <p>2.3 วัสดุและวิธีการ อธิบายชนิดการศึกษา (Study design) วิธีการเลือกและกำหนดตัวอย่างตัวแปรต่าง ๆ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้</p> <p>2.4 ผล ระบุถึงผลการศึกษาที่สำคัญ ซึ่งพบในการวิจัย พร้อมแปลความหมายหรือวิเคราะห์ให้ชัดเจน</p> <p>2.5 วิจารณ์ สรุปสาระสำคัญของการศึกษาอย่างสั้น ๆ รัดกุม ชัดเจนและวิจารณ์ผล การศึกษาว่าตรงกับวัตถุประสงค์ / ข้อเสนอแนะการวิจัย หรือไม่ เพราะเหตุใด หรืออาจจะระบุถึงปัญหาและผลกระทบของการศึกษาที่พบ</p> <p>2.6 สรุปและข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอที่ผู้ศึกษากล่าวถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือระบุถึงประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป</p>

1. ส่งเพื่อต้องการนำเสนอโดยการบรรยาย/นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Oral / Poster presentation)	2. ส่งเพื่อต้องการผลงานวิชาการยอดเยี่ยม (Original article/Full paper)
<p>การพิจารณาผลงาน การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ของกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและความสมัครใจของผู้ส่งผลงาน ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ส่งผลงานทราบก่อนโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรือทาง E-mail ที่ท่านให้ไว้ก่อนจะมีลายลักษณ์อักษรส่งตามไป สำหรับเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจะจัดพิมพ์บทความไว้ใน Proceeding เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป</p> <p>การนำเสนอโดยการบรรยาย (Oral presentation)</p> <ul style="list-style-type: none"> • บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอโดย Oral presentation ประกอบโปรแกรม PowerPoint (ppt) version 2007 • ใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที การซักถามและให้ข้อเสนอแนะ 5 นาที • ผลงานวิชาการที่ส่งมาเฉพาะบทความย่อ เพื่อการคัดเลือกให้นำเสนอ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวดจะต้องส่ง Full paper ตามมาภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ E-mail Address: dmhmeeting2017@gmail.com <p>การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้นำเสนอผลงานโปรดเตรียมภาพแสดงผลงานหรือให้จัดทำโปสเตอร์สำหรับติดบนบอร์ดขนาด 80 X 100 ซม. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทความย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป ในแนวตั้ง กำหนดให้เรื่องละ 1 บอร์ด โดยผู้นำเสนอเป็นผู้จัดแต่งบอร์ดผลงานเอง 2) กำหนดให้ติดโปสเตอร์ผู้นำเสนอผลงานสามารถจัดบอร์ดได้ตั้งแต่เวลา 17:00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และต้องให้แล้วเสร็จภายใน 2 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา 08:00 น. โดยให้ติดตั้งตามลำดับที่คณะทำงานจัดไว้ให้ และให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 หลัง 15.00 น. 	<p>2.7 ข้อจำกัด, กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)</p> <p>2.8 เอกสารอ้างอิง</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผลงาน Full paper / Original article ต้องไม่เคย / อยู่ระหว่างการพิจารณาการเผยแพร่ในวารสารใดๆ มาก่อน 2) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จะพร้อมรับคำแนะนำในการปรับแก้ไขเพื่อเผยแพร่ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยต่อไป 3) เรื่องที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น ดี และชมเชย คณะกรรมการจะประกาศผลการพิจารณาและนำผลงานแสดงไว้ที่บอร์ดแสดงผลงานด้วยโปสเตอร์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น.
<p>หมายเหตุ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำผลงานวิชาการตามแบบฟอร์มที่กำหนดและตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจะช่วยเพิ่มโอกาสของการพิจารณาคัดเลือก 2. ไม่รับบทความที่ส่งทางโทรสาร 3. ไม่รับผลงานศึกษาวิจัยที่เป็นสารนิพนธ์ 4. ก่อน Attached file โปรดตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็น file ที่ล่าสุดที่ต้องการส่ง 5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน/ได้รับรางวัลผลงานต้องจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ได้ตามสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด 6. หากมีข้อสงสัยเรื่องการส่งผลงานวิชาการ กรุณาสอบถามที่ คุณรสสุคนธ์ ชมชื่น โทร. 08 9600 8382, 08 1412 5500 หรือ 0 2968 9954 คุณอภิชา ฤทธิพิทย์ โทร. 08 6784 9256 หรือ 0 2590 8226 หรือ ที่ E-mail Address: dmhmeeting2017@gmail.com โทรสาร 0 2149 5533, 0 2149 5535 (อัตโนมัติ) 	

แบบฟอร์มแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
เรื่อง “ซึมเศร้า...เรารู้กันได้” (Depression : let's talk)
วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

1. ชื่อผลงาน.....

.....

2. ชื่อเจ้าของผลงานวิชาการ.....

สถานที่ติดต่อ.....

โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก.....โทรสาร.....E-mail.....

3. ชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ.....

สถานที่ติดต่อ.....

โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก.....โทรสาร.....E-mail.....

4. ลักษณะผลงานวิชาการที่ส่งและประเภทการนำเสนอ	
<input type="checkbox"/>	4.1 บทคัดย่อเพื่อนำเสนอในห้องประชุมนำเสนอโดยการบรรยายเท่านั้น
<input type="checkbox"/>	4.2 บทคัดย่อ/ผลงาน CQI เพื่อนำเสนอด้วยโปสเตอร์เท่านั้น
	4.3 ผลงานวิชาการเพื่อประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม (Full paper / Original article)
<input type="checkbox"/>	ประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยมอย่างเดียว
<input type="checkbox"/>	ประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม และ นำเสนอโดยการบรรยาย
<input type="checkbox"/>	ประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม และ นำเสนอด้วยโปสเตอร์

หมายเหตุ: 1. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน/ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนเอง
2. กรุณากรอกข้อมูล และใส่เครื่องหมาย ✓ ให้ตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อประโยชน์
ของท่านในการให้คณะกรรมการคัดเลือกและจัดกลุ่มผลงานในการนำเสนอต่อไป

3. รับผลงานทาง E-mail เป็นหลัก โดยส่งแบบฟอร์มแสดงความจำนงการนำเสนอพร้อม
ผลงานวิชาการไปที่ E-mail address: dmhmeeting2017@gmail.com และกรุณากรอกข้อมูลผลงาน
ในเว็บไซต์ <http://aimhc.net/> ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา และท่าน
จะได้รับการตอบกลับเมื่อได้รับเอกสารภายใน 2 วันทำการหากไม่ได้รับการตอบกลับให้ติดต่อสอบถามที่
โทรศัพท์ 0 2968 9954, 08 1415500, 08 9600 8382 คุณรสสุคนธ์ ชมชื่น และโทรศัพท์ 0 2590 8177,
08 6784 9256 คุณอภิชา ฤทธิพิย์

4. Download คำแนะนำในการส่งผลงานวิชาการ และ แบบฟอร์มแสดงความจำนง
เสนอผลงานวิชาการ ได้ที่ <http://aimch.net/> และ <http://www.dmh.go.th/main.asp>

5. เรื่องที่ส่งสอดคล้องกับมติงานสุขภาพจิตใดก็ได้ คือ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน/แก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิต บำบัดรักษาทางจิตเวช และฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต หากสอดคล้องกับหัวข้อ
การประชุมวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในลำดับต้น ๆ